

HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN INTERNATIONAL SOS VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PI LOGISTICS



Sáng ngày 10/08/2023 tại Tòa nhà Đổi mới Sáng tạo (ĐHQGHN), Ban Xúc tiến đầu tư phối hợp cùng Quỹ Phát triển ĐHQGHN, Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN có buổi làm việc với Tập đoàn International SOS và Công ty Cổ phần PI Logistic.

Tham dự buổi làm việc, về phía ĐHQGHN có PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, Trưởng Ban Xúc tiến Đầu tư, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu Sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển ĐHQGHN; TS. Trần Kiên, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển ĐHQGHN.

Về phía Tập đoàn SOS International có ông Jing Tan - Tổng Giám đốc khu vực/ Giám đốc khu vực Đông Nam Á, ông Jason Chong - Giám đốc Quốc gia của International SOS Việt Nam và Campuchia, bà Đàm Quỳnh Trang - Giám đốc Phát triển kinh doanh cấp cao Công ty TNHH International SOS Việt Nam.

Về phía Công ty Cổ phần PI Logistics có ông Nguyễn Đức Ninh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PI Logistics đồng thời là thành viên Ban Điều hành Câu lạc bộ Cựu sinh viên Doanh nhân ĐHQGHN cùng một số lãnh đạo công ty.

Tại buổi làm việc, các bên đã bước đầu bàn luận về một số nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Buổi làm việc đầu tiên này là khởi đầu tốt đẹp cho hợp tác ba bên giữa Tập đoàn International SOS và Công ty Cổ phần PI Logistic và ĐHQGHN trong thời gian tới.

Tập đoàn International SOS là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ an toàn cho khách hàng trên toàn cầu. Tập đoàn luôn đi tiên phong trong việc xử lý những tình huống nhanh, cấp cứu khẩn cấp và các chương trình phòng ngừa và quản trị rủi ro cho các tổ chức, công ty, cá nhân trong suốt quá trình họ đi du lịch hay làm việc trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, International SOS đã hoạt động hơn 30 năm và chính thức được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất vùng Châu Á năm 2018 do HR Asia Magazine, một ấn phẩm tạp chí truyền thông quốc tế uy tín khu vực Châu Á bình chọn trong lễ trao giải diễn ra ngày 14/9/2018 tại GEM Center, TP. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần PI Logistics được thành lập năm 2003. Trụ sở chính đặt tại Hà Nội, có các chi nhánh ở Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Lan và các văn phòng đại diện tại Singapore, Indonesia, Brunei và Philippine. Lĩnh vực hoạt động của Công ty là vận tải, thương mại và phân phối, đặc biệt là vận tải biển và tất cả các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu, kê khai hải quan...

Trước đó, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư ĐHQGHN diễn ra vào ngày 10/12/2022 Công ty Cổ phần PI Logistics cùng ĐHQGHN ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với mục tiêu đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ Y Dược tại Khu đô thị ĐHQGHN Hoà Lạc, nhằm góp phần xây dựng và phát triển môi trường học tập, nghiên cứu, thực hành cho sinh viên.